

แผนงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพร้อมรับปรับเปลี่ยนกับสถานการณ์โลก

ผู้อำนวยการแผนงาน : รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน/คณะ	ประเภท โครงการ
1	การศึกษาตีเอ็นเอบาร์โค้ดปลาน้ำจืดของกลุ่มน้ำปิง	อภิรักษ์ สุวรรณรักษ์	สำนักวิจัยฯ	ชุดโครงการ
2	ศึกษารูปแบบการจัดการฐานข้อมูลองค์ความรู้และสื่อ ดิจิทัลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด ชีวิต	สวิษฐา ศุภอุดมฤกษ์	พัฒนาการท่องเที่ยว	ชุดโครงการ
3	โคปุลาหลายตัวแปรบนแผนภูมิควบคุมโพลเทอริงทีส แควร์สำหรับข้อมูลมีการแจกแจงแบบต่อเนื่อง	ศศิกานต์ คู่วัฒนา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	โครงการเดี่ยว
4	การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเกษตรปลอดภัย ผ่านสื่อดิจิทัล	กรรณิการ์ กาญจันดา	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	โครงการเดี่ยว
5	การประดิษฐ์เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดยาฟาวิราเวียร์ สำหรับต้านไวรัสโควิด-19	ธานินทร์ แต่งกวางรัมย์	วิทยาศาสตร์	โครงการเดี่ยว
6	การใช้วงจรรวมและกลวิธีทางภาษาในการสื่อสารเพื่อ โน้มน้าวผู้บริโภคบรรจุภัณฑ์จากวัสดุชีวมวล	ทิพารัตน์ สหตรงจิตร	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	โครงการเดี่ยว
7	พฤติกรรมมารอและสุขภาพทางการเงินของ ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยในจังหวัดแพร่	วิลาสินี บุญธรรม	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	โครงการเดี่ยว
8	การสังเคราะห์งานวิจัยในพื้นที่จังหวัดแพร่ด้วยเทคนิค การวิเคราะห์เนื้อหาเพื่อการสร้างภาพข้อมูลสำหรับการ เสนอแนะแผนพัฒนาท้องถิ่น	วัชรลี เลขะวิวัฒน์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	โครงการเดี่ยว
9	แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงปฏิรูปที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการทำงานเป็นทีมของคณะกรรมการ เครือข่ายป่าชุมชนในจังหวัดแพร่ และน่าน	เกศินี วีรศิลป์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	โครงการเดี่ยว
10	การปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดแพร่	นิติกาญจน์ นาคประสม	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	โครงการเดี่ยว
11	การนำเสนออุดมการณ์ทางสังคมในกฎหมายโบราณ ล้านนา	อัญชลี รัตนธรรม	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	โครงการเดี่ยว
12	ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการนำเสนอกฎหมายโบราณ อีสานและกฎหมายโบราณล้านนา	อัญชลี รัตนธรรม	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	โครงการเดี่ยว
13	คำเรียกชื่อโรคในระบบการแพทย์พื้นบ้านเพื่อการสร้าง ระบบภูมิคุ้มกันและฟื้นฟูสุขภาพของประชาชนจังหวัด แพร่	มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	โครงการเดี่ยว

ลำดับ ที่	ชื่อโครงการ	หัวหน้าโครงการ	หน่วยงาน/คณะ	ประเภท โครงการ
14	การพัฒนาระบบผลิตและประสิทธิภาพการจัดการ ผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพสู่มาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัย	สถาพร แสงสุโพธิ์	วิทยาลัยบริหาร ศาสตร์	โครงการเดี่ยว
15	การพัฒนารูปแบบการจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม ภายใต้แผนพัฒนาชุมชนในยุคฐานวิถีชีวิตใหม่ กรณีศึกษา ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด เชียงใหม่	จักรพงษ์ พวงงามชื่น	ผลิตภัณฑ์การเกษตร	โครงการเดี่ยว
16	รูปแบบและวิธีการจัดการความเสี่ยงของครัวเรือน เกษตรกร จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้สภาวะปกติใหม่	อิทธิพงษ์ ทองศรีเกตุ	ศิลปศาสตร์	โครงการเดี่ยว
17	การพัฒนาฐานข้อมูลสถิติและสวัสดิการเพื่อยกระดับ ความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรภายใต้ วิถีชีวิตใหม่ของเกษตรกรผู้สูงอายุในเขตชุมชนท้องถิ่น รอบเมืองเชียงใหม่	สายสกุล ฟองมูล	ผลิตภัณฑ์การเกษตร	โครงการเดี่ยว
18	การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมที่ส่งผลต่อ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดแพร่	เกศินี วีรศิลป์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	โครงการเดี่ยว
19	นวัตกรรมและการพัฒนาการเตรียมความพร้อมที่ เหมาะสมแต่ละช่วงอายุสำหรับรองรับสังคมสุขภาวะสูง วัยจังหวัดแพร่	วรัญญา ธีรมย์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้- แพร่ เฉลิมพระเกียรติ	โครงการเดี่ยว